

ที่ อว 6001/ว10724

7 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 3 (RDI Manager for Commercialization #3)

เรียน ผู้บริหารระดับสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับแนะนำโครงการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีกำหนดจัดฝึกอบรม โครงการการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 3 (RDI Manager for Commercialization #3) ระยะเวลาในการฝึกอบรม ระหว่างเดือนมกราคม 2568 - เดือนเมษายน 2568 ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. (รายละเอียดตามกำหนดการฝึกอบรม) ผ่านรูปแบบการอบรม On site (ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ), Workshop, Site visit ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งเสริมด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างโครงการการพัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการงานวิจัย ตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และมีทักษะการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องและประสานงานกับบุคคลที่หลากหลาย ผ่านการฝึกอบรมในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีค่าลงทะเบียนบางส่วนเพียงท่านละ 46,000 บาท (ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าที่พัก และค่าเดินทาง สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมที่เดินทางมายังสถานที่จัดฝึกอบรม) ค่าลงทะเบียนปกติท่านละ 120,000 บาท ซึ่งได้รับทุนบางส่วนจาก สกสว.

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม เป็นผู้บริหาร มีบทบาทในการกำกับดูแล ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และ/หรือมีประสบการณ์บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่/แผนงานด้านอุตสาหกรรม รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ – 20 ธันวาคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมวันที่ 24 ธันวาคม 2567

ในการนี้ สวทช. จึงขอเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากแผ่นพับโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1347 (คุณใจรัก) และต่อ 1319 (คุณอรุณศรี) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หนังสือนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรชัย ออาจหาญ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

โทรศัพท์. 0 2564 7000 ต่อ 1347 (ใจรัก), ต่อ 1319 (คุณอรุณศรี)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rdicom3@nstda.or.th